

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

## เกิดมากับพินกับไฟหรือใจ

เวลานี้ทางโรงพยาบาลกำลังหมุนเข้ามา เราก็เห็นใจทางโรงพยาบาล เพราะเป็นสถานที่จนตรอกจนมุมของคน เข้ามาที่นั่นจนตรอกทั้งนั้น นี่ละที่เราได้ติดหนี้ก็เพราะเหตุนี้เอง คนใช้คนไหนมาลมหายใจอยู่กับหมอ กับยา กับพยาบาล จำเป็นจริงๆ มาไม่มีเพียงคนใช้ ญาติคนใช้ติดมาด้วย หวังมาด้วยกันๆ ถ้าผิดหวังก็ผิดไปด้วยกัน อย่างอื่นเราไม่เคยติดนะ ที่สร้างตึกมา แหม ไม่น้อยๆ นะตึกโรงพยาบาล โรงพยาบาลนี้หลายตึกมากทีเดียว โรงเรียนสู้ไม่ได้ว่างั้นเถอะ ตึกโรงพยาบาลนี้มากต่อมาก

เราไม่ติดหนี้ที่ว่านี้ละ โรงร่ำโรงเรียน โรงพยาบาล ที่ไหนๆ ไม่เคยติดหนี้ บทเวลาจะมาติดก็มาติดเครื่องมือแพทย์ คืออันนี้เรากำนวนไว้ๆ ๆ นะ ที่มันมีอยู่ในบัญชีของเรา เราก็กำนวนไว้แล้ว ที่ยังไม่มี ที่ยังขาดคราวนี้กะว่ามันมาเรื่อย ๆ กับปัจจัยก็อย่างนี้ละ มาอยู่อย่างนี้ มาเรื่อย มาเรื่อยก็ไหลเข้าสมทบกันๆ ไปเรื่อย มันก็พอดี ๆ เรากะไว้ พอปุบปับเข้ามา เช่น อย่างเครื่องมือแพทย์นี้ไม่มีในโครงการ นั่นละที่นี้ติดตรงนี้แหละ เราติดหนี้ละ

เพราะฉะนั้นเราจึงได้สลดสังเวชมากนะ ที่เราได้อุตสาหะพยายามช่วยโลกช่วยสงสาร พุตจริง ๆ แม้เม็ดหินเม็ดทรายเราไม่มีแบ่งสันปันส่วนเอาจากพี่น้องทั้งหลาย ด้วยเจตนาที่ทุจริต เป็นพินเป็นไฟมาเผาไหม้หัวใจตนเอง อย่างนี้เราไม่มี ขนาดนั้นละช่วยพี่น้องทั้งหลายนะ สละเป็นสละตายทุกอย่างๆ คิดดูซิกำหนดไว้ๆ ตายตัวอยู่นี้ เงินจะมีมากมีน้อยในบัญชีมันมีกำหนดของมันไว้หมดเลย อย่างงั้นนะ ไม่ใช่มีไว้เพื่อไอ้เพื่ออวด มีไว้สำหรับอย่างนี้เอง

ผู้ที่จะมาคอยทำลาย คอยเผาคอยไหม้ที่เราสลดสังเวชนะ แหม ช่างไม่มองดูผลประโยชน์สำหรับชาติบ้านเมืองของตน มองดูแต่พรรคแต่พวกของตน ลามไปถึงภาคได้เป็นใจดำน้ำขุ่นที่สุดเลยพวกนี้ละ พุตจริง ๆ เรา เราพิจารณาโดยธรรมนะ ไม่ได้พิจารณาเพื่อจะยกโทษคนนั้นยกคุณคนนี้โดยหาเหตุผลไม่ได้ อย่างเขาเผาไหม้อยู่ตลอดทุกแห่งทุกหน โฆษณาที่ไหนๆ มีแต่เผาบ้านเผาเมือง เผาชาติ เผาศาสนาทั้งนั้น ไม่ได้มีของดีของดีนะ

คนเราผู้ดีทั้งหลายที่มีความรักชาติ ต่างท่านต่างเสียสละมาเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทางนั้นก็มีแต่คอยจุด คอยเผา คอยทำลายทั้งนั้น ออกเง่ไต่ไม่มีเง่บวก มีแต่เง่ลบๆ แผลงฤทธิ์

เสียด้วยนะ โอ้ยน่าสลดสังเวชเรา ออกทุกแ่งทุกมุมเวลานี้ กระจี๊อี่ปีกออกทุกแ่งทุกมุม พี่น้องทั้งหลายฟังให้ดี ดูให้ทันเหตุการณ์ อย่าดูเฉย ๆ ให้สอดให้ส่องทุกอย่าง เราเป็นเจ้าของสมบัติ นี่เป็นมหาโจรมหาภัยที่เข้ามาชอนชอนชอนนี่ โฆษณาตรงนั้นตรงนี้ มีแต่โฆษณาเรื่องฟินเรื่องไฟจะเผาชาติเผาศาสนาทั้งนั้น วาจี้เลย ของดิบของดีที่จะมาให้ได้ยีนไม่มี วาจี้เลย มีแต่ตามจ้องล้างจ้องผลาญกันมาตลอดอย่างนี้

นี่แหละภาษาธรรมท่านทั้งหลายฟังเอา เราไม่ให้ร้ายให้ตีแก่ผู้ใดโดยหาเหตุผลไม่ได้ นี่ฟังมาตลอด ๆ นะ เช่นอย่างที่เราถูกเขาสับเขายำ เขาโจมตีนี้ แทนที่จะมาพิจารณาเรื่องเรากลับสลดสังเวชถึงความชั่วช้าลามก ที่หยาบโหลนที่สุดของคน เลวร้ายที่สุด เราคิดไปทางนั้นนะ เพราะเราไม่มีที่จะให้เป็นไปอย่างที่เขาวา มีแต่เรื่องปลอมแปลงขึ้นมาแล้ว โจมตี โจมตีทั้งนั้น หากความจริงไม่ได้เลย โจมตีที่นั่นแล้วโจมตีที่นี่ ปั้นขึ้นมาโจมตี ไม่ได้เรื่องอะไร มีตั้งแต่จุดแต่เผา นี่ที่เราสลดสังเวชนะ

เรานี้หายใจอะไรเพื่อชาติบ้านเมือง ธาตุขันธ์เรานี้เราอยู่เพื่อชาตินะ เราไม่ได้อยู่เพื่อเรา เราก็พูดตรง ๆ ให้ฟังแล้ว เราไปเมื่อไรได้เลย การตายของเราไม่ยากเลย เราพูดจริง ๆ อย่างนี้ ไม่ยากเหมือนโลกทั้งหลายที่เป็นกันนะ ถึงเวลาแล้วบ๊ีบ แล้วบ๊ีบเท่านั้นติดผิงเลย ไปเลยยากอะไร มันยากแต่อ้อมอยู่นี้ละ เวลานี้อ้อมชาติบ้านเมือง คิดมาแง้ไหนก็คิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาติ จะคิดเพื่อเสื่อมเสียแก่ชาติอย่างนี้เราไม่มี นี่ละความคิดของเราและความคิดของพี่น้องทั้งหลายที่ช่วยกันสนับสนุน จนกระทั่งถึงว่าเวลานี้ทองคำเราก็ดำกำลังจะถึงหมื่นกิโลแล้ว เท่ากับ ๑๐ ตันนะ หมื่นกิโล

นี่ก็เป็นกำลังของพี่น้องทั้งหลาย เป็นความดีความดีที่รักชาติของตน ต่างเสียสละเพื่อบำรุงรักษาชาติศาสนาของตนเต็มเม็ดเต็มหน่วย เฉพาะดอลลาร์ก็จวนจะถึง ๑๐ ล้านแล้ว ส่วนเงินบาทนี้ไม่ต้องนับ ไม่ทราบวาก็พันล้านหรือหมื่นล้านที่เรากระจายไปทั่วโลก ไม่ได้มาหาเราแม้เม็ดหินเม็ดทราย วาจี้เลย พูดให้ยีนเลยเราไม่มี อย่างนี้สำหรับเราไม่มี นี่ละที่บริสุทธิ์ขนาดนั้นกับพี่น้องทั้งหลาย เกิดมาในชาตินี้มันเป็นยังงัยชาติหนึ่ง เราอยากถามว่าอย่างงั้นนะมันเป็นยังงัย

โลกทั้งหลายเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ มนุษย์เขาก็ดีทั่วหน้ากัน ต่างคนต่างส่งเสริมบำรุงกัน เห็นอกเห็นใจกัน นี่มีตั้งแต่ฟินแต่ไฟ เกิดมากับฟินกับไฟหรือใจ ท้องแม่มันมีฟินมีไฟเต็มอยู่นั่นละนะ เกิดมามันก็มีการมไฟของมันมาเกิด ครั้นออกมาแล้วก็เผาแต่บ้านแต่เมือง แต่ชาติแต่ศาสนา ด้วยความเป็นฟินเป็นไฟในหัวใจ แสดงกิริยาอะไรออกมามีตั้งแต่เรื่องเป็นฟินเป็นไฟเผาบ้านเผาเมืองทั้งนั้น ก่อเรื่องอะไรขึ้นมากก็มีแต่อย่างงั้น

อย่างเวลาก่ออยู่เวลานี้เป็นอะไร มันมาก็พักแล้ว นี่ละก่อเพื่อพินเพื่อไฟเผาไหม้ชาติบ้านเมือง ก่อมาก็ครั้งแล้วระงับดับลงไปได้ ๆ คราวนี้ขึ้นมาใหญ่เลยเห็นไหมละ มันมีขึ้นดีอะไร พิจารณาตามเหตุตามผลแล้วนะ ตามอรรถตามธรรมก็เอา ถ้าพูดถึงเรื่องราวพระตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมา จนกระทั่งปัจจุบันนี้ ธรรมวินัยที่ปกครองพระโดยสมบูรณ์ เฉพาะอย่างยิ่งการเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นเรื่องพิเศษสำหรับพระทุกองค์ ๆ ไปเลย ที่จะดูแลรักษากันเต็มเหนี่ยวเลย นั่นฟังซินะ

ท่านไปสนใจกับผู้ใดที่จะมาเป็นใหญ่เป็นโต มาควบบาคุม มากินเลี้ยงกันบนหัวพระหัวเจ้า บนศาสนามีที่ไหน ตั้งเป็นกองอะไรรักษาบำรุงรักษาศาสนา แล้วก็ยกตัวอย่างเช่น มาปฏิบัติรักษาสมเด็จพระสังฆราช สังฆราชมีมาก็องค์แล้ว องค์ไหนได้ทำอย่างนี้มีไหม เราไม่เคยเห็น พระพุทธศาสนาตั้งมาเท่าไรแล้ว หลักธรรมวินัยรักษาปฏิบัติกันมาตามหลักธรรมวินัย สงบร่มเย็นมาตลอด ไม่มีเรื่องอะไร จึงต้องมาเกิดเรื่องนี้ขึ้นมา

นี่เห็นไหม มันจอมปลอม มันเกิดขึ้นมาก็มาเผาศาสนาเราเวลานี้ พระเถรกำลังเดือดร้อนวุ่นวาย นี่ก็คือเรื่องไฟขึ้นมาเผา มันดิบมันดีที่ไหน เกะกันเป็นตาข่ายเข้ามาพวกเลวร้ายทั้งหลาย สูงต่ำขนาดไหนเกะกันมา ๆ เป็นเพื่อนเป็นพวกเป็นฝูงหาเหตุหาผลไม่ได้เห็นด้วย ๆ อะไร เราก็ดูหาเหตุหาผลไม่ได้ นี่แสดงว่าเลื่อนลอยมาก วงราชการของเรานี้เลื่อนลอยอยู่มากที่สุด ผู้ใหญ่ขนาดไหนล้มเหลวไหลไปเลยตามเพื่อนตามฝูง ไม่ได้ตามกฎหมายบ้านเมือง ตามศีลตามธรรมเลย ระบอบแห่งการปฏิบัติชาติเพื่อความสงบร่มเย็นต้องเป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรม

อันนี้มันไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมือง กฎหมายมันก็กลายเป็นกฎหมายไปเสีย เป็นอย่างนั้นละ ใหญ่โตขนาดไหนเราได้ยินจนกระทั่งถึงศาลนู่น ศาลไหน ๆ ก็มาลงในเดียวกันหมด ศาลเหล่านี้เอาความรู้จากไหน มาบีบบี้สีไฟ มาเผาบ้านเผาเมืองอยู่ที่นี่ เห็นดีตามคนชั่ว เห็นดีตามความผิดความพลาดทั้งหลายที่กำลังก่อพินก่อไฟขึ้นมาเผาบ้านเผาเมืองอยู่เวลานี้ มันเป็นของดิบของดีที่ไหน เอาธรรมเข้าไปจับกันซิ เราไม่เอาความโลภ ความเป็นพินเป็นไฟมาเผาบ้านเผาเมืองอย่างนี้มาจับ พวกนี้มีแต่ก่อพินก่อไฟขึ้นมา

เวลานี้กำลังก่อขึ้น ก่อพรรคก่อพวก เอาพรรคมากพวกมากนั้นละเป็นใหญ่ ไม่ได้เอาศีลเอาธรรม เอากฎหมายบ้านเมือง เอาความดีงามเข้ามาก่อกันเลย เหล่านี้มีแต่เรียนมาสูง ๆ ทั้งนั้น ตั้งแต่ตัวเหตุเป็นสำคัญนี้ไปจนกระทั่งถึงครอบครัว ศาลไหน ๆ เรียนมาทั้งนั้นจึงสามารถมาทำหน้าที่เหล่านี้ได้ แล้วทำไมจึงมาทำความเลวร้ายต่อชาติต่อศาสนาได้ลงคอโดยหาเหตุหาผลไม่ได้แบบนี้ละ พิจารณาดูซิ

เรื่องที่จะมาตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรักษาสมเด็จพระสังฆราชนี้ มันมีมาจากที่ไหน พิจารณาซิ ในธรรมวินัยไม่มี กฎหมายบ้านเมืองท่านก็ไม่ได้มาบีบบังคับให้มีอย่างนี้ ตั้งแต่ท่านสักเท่าไรกฎหมายกับศาสนาก็แนบกันมา บำรุงกันมา ไม่ได้มาทำลายชาติ ทำลายศาสนาตั้งเวลานี้ ถ้าไม่ใช่กฎหมายนะ เวลานี้กฎหมายมันกำลังขึ้น ความเรียนรู้ มาทั้งหมดมากๆ นี่เรียนมาทางกฎหมาย หัวกฎหมายก็หัวกฎหมายนั่นแหละ เวลานี้จะ ฟังให้ดีพี่น้องทั้งหลาย เอาตัดคอเราขาดถ้าเราพูดผิดไป เราเอาธรรมเอาวินัยออกทาง กฎหมายบ้านเมืองท่านก็มีเอามาเทียบกันดู

อันนี้มันไม่ใช่จอมปลอมมันจะมาจากไหน อยู่ๆ ก็มาตั้งเป็นใหญ่เป็นโต จะมากิน เลี้ยงกันด้วยอำนาจบาตรหลวงว่าตัวนี้เป็นความรู้อันใหญ่หลวงบารมีล้นฟ้า คนทั้งประเทศ นี้สู้ไม่ได้ คนทั้งประเทศนี้อยู่ที่กฎหมาย เรานี้อยู่นอกกฎหมาย กลายไปอยู่กับกฎหมาย ไปแล้วเวลานี้ เป็นยังไงความรู้อันนี้มันใช้ได้ไหม เอาไปพิจารณาซิ กำลังเผาไหม้บ้านเมือง มีแต่พวกใหญ่ ๆ เผาไหม้ พวกกฎหมายทั้งนั้นแหละ ถ้ากฎหมายไม่ทำ นี้กฎหมายไม่มี

ที่จะตั้งกฎเกณฑ์อะไรมาบีบบังคับ ที่จะมาทำอย่างที่เราเห็นอยู่เวลานี้ไม่มีใน กฎหมาย หลักธรรมวินัยยิ่งแล้วไม่มีเลย พระพุทธเจ้าทรงยืนยันรับรองมาด้วยธรรม วินัยที่ตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่าง พระสงฆ์ปฏิบัติกันมาราบรื่นตั้งมาตลอด ไม่เคยมี อะไรบกพร่องในหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี้เลย นี่ไปได้องค์ศาสดามาจากไหนมา เหยียบหัวพระอยู่เวลานี้ ไปเอากฎหมายที่ไหนถ้าว่ากฎหมาย ไม่มี กฎหมายก็ไม่มี นอกจากกฎหมายนั้นนี่

เวลานี้กฎหมายกำลังขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองทั่วไปหมด เรียนสูงขนาดไหนๆ กฎ มวยเข้าไปเหยียบหัวมันหมด จนกระทั่งถึงศาลก็กฎหมายเข้าไปเหยียบมันหมด เห็นแก่ พรรคแก่พวกไปหมดเวลานี้ ไม่ได้เห็นแก่ศีลแก่ธรรม แก่กฎหมายบ้านเมือง ที่ให้ ความชอบธรรมแก่ประชาชนทั้งหลายเลย ฟังซินะ มันสมบัติอะไร ไม่ได้หน้าได้หลังก็มี เห็นดีเห็นชอบไปเลยๆ มันเห็นชอบด้วยอะไรเอามากางกันซินะ คำว่าเห็นชอบ เห็นชอบ เพราะเหตุไรเออว่ามาซิ หลักความเห็นชอบท่านมีมาตั้งเดิมอยู่แล้ว ท่านปฏิบัติตามความ เห็นชอบมา พระพุทธเจ้า ใครจะเห็นชอบยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าองค์ศาสดา ประกาศ หลักธรรมวินัยมา เห็นชอบมาสักเท่าไรแล้ว สวากขาตธรรมว่าไง ตรัสไว้แล้วชอบ นั้น ตรัส ไว้ดีแล้ว ตรัสไว้ชอบแล้ว ปฏิบัติมาก็ชอบมาโดยลำดับพระสงฆ์ ไม่ได้มีความแตกร้าง สามัคคีกัน เพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัย ทีนี้เมื่อกาฝากเข้ามาแฝงแล้วก็กลายเป็น เจ้าอำนาจบาตรหลวงขึ้นมา เหยียบศาสนา เหยียบเข้าไปๆ หนักกว่านี้มันก็จะเหยียบชาติ

เวลานี้กำลังจะแผลงฤทธิ์ในทางพุทธศาสนา เอาพุทธศาสนาเป็นเจ้าอำนาจ ตั้งขึ้นมาแล้วเป็นอันนั้นอันนี้ เช่น สำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธานุภาพ มีมากับพระพุทธเจ้ามาตั้งเดิมแล้ว ถ้าจะเสริมก็ตั้งขึ้นมาเสริมเข้าซิ นี่ตั้งขึ้นมาทำลาย ตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแล้วจะมากินโต๊ะกินเลี้ยงพระเณรทั้งหลาย ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมานั่นแหละ พระพุทธเจ้าไม่มีธรรมข้อนี้ มันบัญญัติขึ้นมาใหม่ ศาสดาองค์ใหม่ ฟังซินะ ตั้งอำนาจบาตรหลวงขึ้นมา เขี่ยบเข้ามาๆ ขึ้นมาก็ขึ้นสมเด็จพระสังฆราช เขี่ยบหัวพระทั้งหมด เมื่อตั้งขึ้นมาสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็กำลังอันใหญ่หลวงใหญ่โตที่สุดแล้ว อำนาจก็อยู่ที่นั่นแหละ ที่มันตั้งขึ้นมาเวลานี้ นั่นละกองอำนาจของมันมันตั้งขึ้นมา ตั้งขึ้นมาแล้วก็ครอบหัวพระไปหมดแหละจะว่าไง ครอบหัวพระไปหมดแล้วไปไหนอีก ครอบหัวพระ พระก็หมอบอยู่ในกระตองเหมือนหัวเต้านั้นแหละ

ยศสูงขนาดไหนก็ตาม กลัวยศจะตกจะหลุดจากหัวมันนั้นนะ พระเรากลัวยศจะตก ถ้าไปตำหนิติเตียนคัดค้านเขาจะไม่ให้ยศ เอาดินเหนียวติดหัวมาใส่หัวให้ว่ามียศเท่านั้น เท่านั้น กลัวยศอันนี้จะติด เลยชาติจะตกไปเท่าไร ชาติจะจมเท่าไร ศาสนาจมเท่าไรไม่สนใจ สนใจแต่ยศอย่างเดียวเท่านั้น มันจึงหดหัวอยู่ในกระตอง ข้อผิดชอบชั่วดีใครจะรู้อีกกว่าพวกเหล่านี้ แล้วมันหมอบอยู่หาอะไร เกิดกับบ้านกับเมือง ทำไมไม่เห็นประโยชน์ เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชาติเวลานี้ เป็นประโยชน์หรือเป็นความเสียหายกำลังเกิด ถ้าจะคิดควรคิดกันซิ พระเราทั้งประเทศไทยทำไมจึงไม่คิดกัน หรือกลัวตั้งแต่ยศจะตกนั้นหรือ เอาอำนาจป่าๆ ถิ่นๆ มาตั้งยศให้กันเป็นนั่นเป็นนี่ แล้วเขี่ยบชาติเขี่ยบศาสนาลงด้วย อำนาจแห่งยศ กลัวยศจะตก ศาสนา ชาติ จะตกจะจมไม่ต้องคำนึงกันเลย ขอให้ได้ยศนี้พอเท่านั้นละหรือ ดีเพราะยศเท่านั้นหรือ ชาติของเรามีแต่ยศดีเท่านั้นหรือ คนจมไปนั่นดีไหม ศาสนาจมไปดีไหม หรือศาสนาเลวร้ายยิ่งกว่ายศหรือ มันน่าคิดอยู่มากนะสิ่งเหล่านี้

ฟันไฟเผาไหม้ทั่วประเทศไทยมันทำไมไม่คิดไม่อ่านกัน พระก็เต็มบ้านเต็มเมือง เต็มวัดเต็มวา หัวหดอยู่ในกระตองอะไร เราเป็นผู้รักษาชาติบ้านเมือง พระก็รักษา ดังที่หลวงตาปฏิบัติอยู่เวลานี้ก็รักษาชาติรักษาศาสนานั่นเอง แล้วมันเป็นยังไง หรือหลวงตานี้เป็นมิจฉาทิฐิหรือ พิจารณาซิ ถ้าว่าเป็นมิจฉาทิฐิสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใด ความเสียหายแก่ผู้ใดเวลานี้ เอมายันกันซินะ ผู้ที่อยู่เจียบๆ เจียบๆ เพื่อจะเขี่ยบชาติไทยและศาสนาไทยของเราลงทำไมไม่คิด กลัวยศจะตกจากหัว พิจารณาบ้างซิ ยศนั้นมาจากไหน ป่าๆ ถิ่นๆ ตั้งกัน เอาอำนาจป่าเถื่อนมาตั้งกันๆ ยศใหญ่ตั้งกันไปหมดแล้วก็บีบบังคับพระละซี พระอยู่ใต้อำนาจ บีบบังคับพระ

ไป ออกไปถึงวัดถึงมาแล้วประกาศญาติโยมให้ทราบ นี่เป็นแผนการของศาสนา นี้ ละฤทธาคักดานุภาพของอำนาจปาเถื่อน มันจะทำลายชาติ ทำลายศาสนา อยู่ในจุดนี้จุด หนึ่ง เมื่อมันมีอำนาจมากใครก็หมอบ ๆ อำนาจปาเถื่อนนี้ก็วางไป ๆ ใครก็หมอบ ๆ ทีนี้ก็สั่ง การละซี ออกไปจากนี้แล้วไป ใครไปอยู่วัดไหน ๆ ให้ประกาศประชาชนญาติโยม นี่ แผนการของพุทธศาสนา แผนใหม่ ๆ ทีเดียว แผนหัวใส ๆ ทีเดียว ให้ปฏิบัติตาม เอาแผน ของศาสนามา พิษภัยอยู่ในศาสนาที่มันจะประกาศบังคับประชาชนให้เป็นไปด้วยอำนาจ ปา ๆ เถื่อน ๆ ของมันแล้วขึ้นแล้วที่นี้เผาหมดทั้งชาติทั้งบ้านเมือง

วัดไหนอยู่ที่ไหนต้องประกาศ ไม่ประกาศไม่ได้ นี่อำนาจของมันนะ ประกาศให้ ญาติโยมทราบ เวลาที่กำลังตั้งอันนั้นขึ้นมา ตั้งอันนี้ขึ้นมา ให้ปฏิบัติตามตั้ง ตั้งนี้ขึ้นมา ถ้า ไม่ปฏิบัติตามนี้ เอ้า จะปลดยศลงทีเดียว ปลดออกหมดให้ยังเหลือแต่หัวโล้น ๆ พระพุทธเจ้าก็หัวโล้นเหมือนกัน ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านหัวโล้น ท่านเสียหายอะไร ท่าน สง่างาม โลกทั้งหลายกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจมาตลอดเวลานี้ เป็นยังไงท่านดีหรือ ท่านไม่ดี พิจารณาซิ

ไอ้ยศไอ้ยศอะไรที่เขามาตั้งเป็นกาฝากกินตับกินปอดชาติศาสนานี้ ทำไมมันถึงถือ ว่าเป็นของดีของดีเอานักหนา กำลังถือเป็นอำนาจปาเถื่อนจะบังคับ พระผู้ยิ่งใหญ่ ๆ ทั้งหลาย เอ้า สั่งไปทางภาคนี้ภาคนี้ เจ้าคณะภาคสั่งไปเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะจังหวัดสั่ง ไปเจ้าคณะอำเภอ ด้วยอำนาจปาเถื่อนที่แพร่ศรีมีอยู่เวลานี้ มันกำลังแผ่ แผ่ออกไปแล้วก็สั่ง ไปทางเจ้าคณะภาค สั่งไปเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล สั่งออกไปว่าให้ บอกประชาชนทุกคน ๆ ที่อยู่ในความดูแล หรืออบรมสั่งสอนของวัดใด ๆ ให้ไปสั่ง เวลานี้มี กิจการอย่างนั้น ๆ จะทำศาสนาให้เจริญ จะทำชาติให้เจริญ ที่พระพุทธเจ้าทำนั้นไม่เจริญ พวกนี้จะทำให้เจริญ ประกาศบอกญาติโยม เวลานี้แผนพิสดารกำลังขึ้น เวลานี้ตั้งขึ้นแล้ว เห็นไหมล่ะ แล้วกำลังจัดกระจายอำนาจนี้ออกไป แผ่ไปทั่วทั้งชาติบ้านเมือง พวกที่หัด อยู่ในกระดอง ให้มันเหยียบกระดองไปเลยละทีนี้ เข้าใจไหมล่ะ

นี่ละอำนาจอันนี้ละมันเหยียบเข้าในศาสนาได้ อำนาจของศาสนาที่มันเอาไปแผ่งว่า ศาสนา ๆ คืออำนาจของเทวทัตนั่นเอง แต่มันเอาศาสนาไปเป็นโล่บังหน้าสอนคน นี้อุบาย วิธีการนี้เป็นอุบายวิธีการของธรรมของศาสนานะ พอดีประชาชนญาติโยมเขาก็นับถือ ศาสนา ถ้าจะคัดค้านตรงไหนก็กลัวจะเป็นบาปเป็นกรรม ให้มันเหยียบหัวจมลงไปทะเลละ คราวนี้ไม่มีเหลือ เมื่ออำนาจนี้หนัก ๆ เข้าไปก็เหยียบเข้าไปทางชาติด้วย เอาชาติให้แตก ไปตาม ๆ กันเลย

เอาศาสนาไปเป็นอำนาจนี้มันลึกลับมากนะ ใครก็ไม่ค่อยกล้าแหยมกล้าคัดค้าน  
 ด้านทาน นี่ละพวกนี้สนุกเหยียบเลย อำนาจบาปบาปบุญไม่ได้นี้จะเหยียบไปหมด  
 เมืองไทยจะจม ศาสนาจะไม่มี มีแต่สัตว์ไม่มีหางเท่านั้น ไม่ว่าใครเป็นสัตว์เต็มบ้านเต็ม  
 เมือง มีแต่สัตว์ไม่มีหาง เพราะอำนาจป่าเถื่อนนั้นเข้ามาเหยียบย่ำทำลายหมด เวลาที่กำลัง  
 ขึ้น ฟัน้องทั้งหลายให้พิจารณานะ ฟังเสียวันนี้ฟังให้ตื่นะ นี่ละเรื่องศาสนาที่มันเกิดขึ้นนี้  
 เป็นจุดหนึ่งที่จะแผ่กระจายออกไปทั่วประเทศไทย เหยียบศาสนาแหลกแล้วก็เหยียบชาติ  
 ให้แหลกไปตาม ๆ กันเพราะอันนี้เอง มันจะเกิดขึ้นอีก

เมื่ออำนาจเต็มที่แล้วไปได้หมด พวกนี้กินไม่เลือก ดิไม่ตีส้มันก็กิน ไม่ได้เลือก  
 ทั้งนั้นแหละ กินคนหมดแล้วกินขี้มันอีกจะว่าไง ฟังให้ตื่นะที่พูดนี้ เราฟังเราสลดสังเวช ไป  
 ที่ไหนมีตั้งแต่เรื่องเอาฟืนเอาไฟเผาบ้านเผาเมือง ออกโฆษณาโจมตีที่ไหนมีแต่ไฟ หาคความ  
 ดิบความดีไม่มีเลยพวกนี้ แล้วถ้าพูดถึงเรื่องความดีมันเอาอะไรมาให้ พวกนี้มันอยู่ที่ไหน  
 บ้าง โคตรเหง้าของมันอยู่ที่ไหนบ้างที่มันแผ่รัศมีออกมาเป็นฟืนเป็นไฟเผามาตลอด  
 ออกมาจากไหน มันนำพิจารณา นำค้นหาดูนะเรื่องเหล่านี้ มันออกมาจากไหนมันถึงได้  
 ออกหน้าออกตาเอาหนักหนา เวลาที่แผลงฤทธิ์มากทีเดียว คนทั้งชาติเหมือนหนึ่งว่าเป็นหมา  
 ไปหมด เป็นคนแต่มันคนเดียวเท่านั้น กำลังแผลงฤทธิ์

ฟัน้องทั้งหลายเป็นหมาหรือเป็นคน ถ้าเป็นคนให้พิจารณาให้ตื่นะ สมบัตินี้เป็นของ  
 เรา ชาติเป็นของชาติไทย สมบัติเป็นของชาติไทย นี่เป็นเรื่องมหาโจรที่จะมาปล้นบ้านปล้น  
 เมืองให้เข้าใจเสียนะถ้าไม่เข้าใจ เป็นของดิบของดีพอที่จะหลับตาเชื่ออยู่หรือ ฟังแล้วยัง  
 เอาละถ้าฟังอยู่แล้วก็ยุติเพียงเท่านี้ก่อน

แหมผู้ที่นำชาตินำแทบเป็นแทบตาย ผู้ที่เผาเผาตลอด พวกนี้ก็ยังไม่หลับตากันอยู่  
 ฟังแล้วยัง สิมตาแล้วยัง ว่าจบแล้วก็ยังไม่จบ เขายังตีมาข้างหลังเองอีกเราก็ดิ (ถวย  
 กัณฑ์เทศน์เจ้าคะ) มาแล้วหรือกัณฑ์เทศน์เอามาเถอะ นี่กัณฑ์เทศน์ที่จะหนุนเข้าไปคลัง  
 หลวงของเรา ที่กล่าวเหล่านั้นไฟเผา เข้าใจไหมละ เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็เมืองอุดรเป็นอะไรขึ้นมาที่  
 เมืองอุดร ได้ไปเผาหุ้เผาหินกันเป็นยังงี้ ได้ยินข่าวว่าหมอวิชัย ไซ้ไหมละ ไปโฆษณา  
 โจมตีหลวงตาบัว หมอวิชัยนี้เคยเป็นหมออยู่โรงพยาบาลอำเภอเพ็ญ ขอเราเรลิมเมื่อไร  
 เวลาเราเข้าไปก็เอารถร้าง ๆ เข้ามาก็ติดขวางทางเรา นั้นเรลิมเมื่อไร เวลาเรารื้อกลับมาเรา  
 รื้อได้ก็จะว่าไง ก็ความเป็นมันเป็นมาแล้วเราเห็นแล้ว ออกมานี้รถมองดูไม่ได้เลย คืออยาก  
 ขอรถนั้นแหละ ตกลงเราก็ให้เลยแหละ รถคันนี้ให้เลย จากนั้นก็เข้าไปในห้อง เป็นห้อง

ผ่าตัดห้องอะไร โหย เป็นร้างๆ ของง่ายเมื่อไร หมอวิชัยนี่อยู่ที่นั่น อยู่ที่โรงพยาบาลเพ็ญ เราช่วยโรงพยาบาลเพ็ญนี้น้อยเมื่อไร

ครั้นออกมาแล้วได้ยืมว่ามาย่าหลวงตาบัว จะยาอะไรอีก ตับปอดก็ให้โรงพยาบาล อำเภอพัตถุมัตแล้วมันจะยังเหลืออะไร ก็ยังเหลือแต่ชิ้นนั้นแล้ว ถ้าจะกินชี้ได้ให้มากิน ว่าเท่านั้นแหละเข้าใจไหมละ มันไม่ได้เห็นคุณเลย หมายถึงเห็นคุณพ่อแม่ เห็นคุณผู้ดูแลมัน เจ้าของไปไหนหนานี้ติดเจ้าของที่สุด เคารพเจ้าของที่สุด เจ้าของไปที่ไหน บรรดาสัตว์นี้ไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะผูกพันเจ้าของยิ่งกว่าหนานะ ไปไหนรู้จักเจ้าของ รู้จักบุญจักคุณเจ้าของ อันนี้ไม่รู้จักบุญจักคุณ มันเลยกว่าหมาไปแล้วนี่นะ มันเร็วกว่าหมาจะว่าไง

เราพูดไม่มีอะไรกับใครนี่ พูดได้ทั้งนั้น เหตุผลกลไกที่จะพูดรอไม่ได้เลย ผางเลย เทียว ไม่มีอะไรละ เราพูดเป็นธรรม เราพูดเหล่านี้เราพูดเป็นธรรมทั้งนั้น เอาความจริงมา พูดเลย เรานำวิดุกกับวงราชการเรา เหลวไหลเอามากทีเดียว เอนนั้นเอนนี้ลุ่มนั้นลุ่มนี้ ไม่มีหลัก นั่น มันบอกในวงราชการที่จะปกครองบ้านเมืองให้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันด้วยความเป็นธรรม กฎหมายเป็นธรรม แต่มันอย่างนี้ละ เอนๆ ลุ่ม ประจบประแจง เลี้ยแข้งเลี้ยขาทั้งนั้นเองจะเป็นอะไรไป เห็นว่าเขาใหญ่ก็หมอบไปหาเขา เพื่อจะได้สินจ้าง รางวัลเท่านั้นละ มันนำทุเรศนะวงราชการเราทุกวันนี้ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ มันนำคิดอยู่มาก ไม่มีหลักมีเกณฑ์ คอยเอนคอยเอียง คอยประจบประแจงเลี้ยแข้งเลี้ยขาทั้ง ดูไม่ได้เลย

กฎเกณฑ์มีอยู่ทำไมไม่เอามาปฏิบัติเพื่อชาติบ้านเมือง จะเพื่อแก้พรรคแก้พวกของตนนั้นเหอ มันนำคิดมากนะ วงราชการเหลวไหลมากคราวนี้ เราเห็นชัดเจนทีเดียว ตลอดถึงศาลก็ลุ่มตามๆ กัน วุฒิสมาชิกหรือวุฒิสภานั้นเป็นของเล่นเมื่อไร เอนลงมาลุ่มเหลวไปหมด ให้เห็นชี้หน้าทั้งหมด พวกวุฒิสภาเห็นชี้หน้ากันคราวนี้เอง ไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรเลย ลุ่มเหลวๆ ไปหมด มันไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพื่ออะไร เพื่ออย่างนี้เหอ เพื่อความลุ่มเหลว วิ่งไปตามๆ กันเพื่อหาเข้ากินเย็นไปด้วยกันนั้นเหอ นี่ละค่าจ้างรางวัล หาเข้ากินเย็นไปด้วย วิ่งตามกัน เลี้ยแข้งเลี้ยขา ประจบประแจงอย่างนี้

โหย นำทุเรศนะวงราชการอย่างนี้ อย่าพากันปฏิบัติอย่างนี้วงราชการทั้งหลาย ถ้าจะเป็นหัวใจประชาชน ขอให้ทำถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง อย่าเอนอย่าเอียง อย่าประจบประแจง อย่าเลี้ยแข้งเลี้ยขาทั้ง ยิ่งกว่าชาติกว่าศาสนานะ ชาติ ศาสนา ถือเป็นหลักใหญ่ไว้เลย เรื่องของบุคคลเป็นเรื่องของบุคคล ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร แล้วก็เรื่องเหลวไหลเสียด้วย เอาละ ไปละที่นี้



ชมการถ่ายทอดสดทั่วโลกทุกวัน ได้ที่  
[www.luangta.com](http://www.luangta.com) หรือ [www.luangta.or.th](http://www.luangta.or.th)